



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 14

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ใต้ฟ้า กรุงเทพฯ

ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560... ●...เทศกาลท่องเที่ยวอ้อมมาพร้อมกับการซื้อหาของขวัญของฝาก ซึ่งจากการสำรวจของฝากที่นิยมกันมาก ก็คือขนมและของทานเล่น ถ้าเป็นภาคเหนือก็ต้องน้ำพริกหนุ่ม ภาคอีสานແหมมเนือง ภาคตะวันออกขนมเปี๊ยะกับข้าวหลาม ภาคกลางก็ขนมเค้ก ภาคตะวันตกก็ขนมทองหยิบทองหยอด ส่วนภาคใต้ก็เป็นหม้อแกง ปลาหมึกแห้ง...แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเตือนกันคือ การสำรวจสินค้า ดูวันเดือนปีที่หมดอายุและสถานที่ผลิต จะได้ไม่เสียอารมณ์และความรู้สึกทั้งผู้ให้และผู้รับ... ●...ก้าวเข้าสู่ ช่วงเลือกตั้งเข้าไปทุกที สำหรับประเทศไทยบรรดาพรรคการเมือง ก็เตรียมตัวฟอรั่มทีมให้พร้อมกับการเลือกตั้งให้มากที่สุด...ก็มีข่าวว่าอดีตบักปชป.อย่าง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็เตรียมตั้งพรรคการเมืองงานนี้ก็เลยยกเทียบเชิญ บิ๊กวิน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ให้มาเป็นเลขาฯพรรค..เพราะ



พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง



นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ความสัมพันธ์ส่วนตัว จึงยื่นข้อเสนอตำแหน่งให้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยสักบาท... ●...งานนี้บิ๊กวินก็ยังไม่ตัดสินใจ เพราะการลงแข่ง ผู้ว่าฯ กทม. ด้วยเลื่อพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังน่าสนใจอยู่มากโข...แบบว่าสโลแกน ผู้ว่าฯ กทม. ของ ปชป. เอาเสาไฟฟ้าลงก็ขณะนั้นก็ยั่วให้ผู้ว่าฯ สัมหล่นของเราสนใจมากกว่า การไปนั่งเป็นเลขาฯพรรคหรือเลขาฯหัวหน้าพรรค... งานนี้แม้จะสนิทหรือนับถือกันมากกว่าแค่ไหน ถ้าเลือกได้คงให้น้ำหนักมาทาง ปชป.มากกว่า... ●...ช่วงนี้ถูกรื่องเรียนบ่อย สำหรับ การจัดระเบียบทางเท้าที่หย่อนยานไปหน่อย พื้นผิวทางเท้าเดินไม่ได้หลายจุด บางจุดปล่อยแม่ค้ามาขี้นั่งตั้งร้านขายบนทางเท้าเลย เรียกว่า ปล่อยปละละเลยจนแม่ค้ามา

จับจองพื้นที่เอาไว้ขายสิทธิกันอีก เลขอยากฝากท่านผู้ว่าฯ ติดตามสักหน่อยปัญหาเก่ากำลังจะกลับมาอีกแล้ว..ไม่ยอกเห็นสิ่งที่ทำมาดีแล้วกลับมาอีก... ●...วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว) จะมีพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร แนะนำว่า หากไม่มีความจำเป็นก็ให้เลี่ยงผ่านถนนอโศก ถนนพระราม 9 ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิทช่วงแยกสุขุมวิท จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม ... ●...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ และอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บิดาของภรรยา นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. ในวันที่ 24 ธ.ค. 60 เวลา 17.00 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส... ●

ประกาย

